

Số: ..../BC-NN

Mỹ Tú, ngày tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII**

**1. Cử tri xã Mỹ Hương đề nghị nạo vét Kênh chùa Ông Gạch. Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:**

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri. sẽ có phối hợp với địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng khả năng phục vụ sản xuất nông nghiệp như thế nào, để có cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét cho chủ trương nạo vét phục vụ sản xuất.

**2. Hợp tác xã Đồng Tâm, xã Thuận Hưng đề nghị hỗ trợ một phần kinh phí mua máy bay điều khiển từ xa để phun thuốc phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp được tốt hơn. Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:**

Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri, phòng sẽ có làm việc với HTX Đồng Tâm, UBND xã Thuận Hưng chặt chẽ về nhu cầu của HTX, khả năng vốn đối ứng, sự đồng thuận của thành viên HTX vì nếu được hỗ trợ thì đây là tài sản chung của HTX Đồng Tâm..., nếu HTX Đồng Tâm đáp ứng các điều kiện trên phòng nông nghiệp đề xuất UBND huyện có xem xét hỗ trợ Hợp tác xã.

**3. Cử tri xã Mỹ Thuận kiến nghị Phòng Nông nghiệp tiếp tục quan tâm đến tuyến đê ven sông Nhu Gia, tăng cường giám sát đơn vị thi công, đảm bảo quy cách, chất lượng an toàn đê điều. Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:**

Tuyến đê ven sông Nhu Gia được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư theo Quyết định 2240/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình nạo vét kết hợp với bồi đắp bờ bao (đoạn từ cống Cái Trầu đến cống Bung Coi và đoạn từ Rạch Gừng đến cống Rạch Rê), hiện nay đã giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Phòng Nông nghiệp có phối hợp với đơn vị giám sát kỹ thuật để quá trình thi công được chặt chẽ đảm bảo chất lượng theo quy định. Khi công trình đưa vào sử dụng sẽ được dài lâu phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của bà con. Tuy nhiên, trên cơ sở này cũng đề nghị Ban giám sát cộng đồng xã Mỹ Thuận cũng tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công của đơn vị. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin về công trình đang thi

công với UBND xã Mỹ Thuận và phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

**4. Cử tri xã Hưng Phú các công trên tuyến đường huyện 87B ra sông sáng Phụng Hiệp – Cà Mau hiện nay bị ngẹt và có những công bị lấp đề nghị trên sớm khảo sát có giải pháp đầu tư xây dựng (trong đó ưu tiên công kênh 14 ấp Phương Thạnh**

Qua đề nghị của cử tri xã Hưng Phú xem xét đầu tư xây dựng công thoát nước tuyến lộ 87B (trong đó ưu tiên công kênh 14) việc tiêu thoát nước của các kênh này ra hướng kênh Hậu 500, kênh 1000, kênh 1500 các kênh này thông ra Kênh Lầm, Kênh 8 thước, hai kênh này thông ra kênh Quản lộ Phụng Hiệp. Việc cử tri xã Hưng Phú đề nghị đầu tư các kênh này nhằm giải quyết môi trường nước cục bộ ở đầu kênh do các công đầu kênh này bị bồi lấp, trong thời gian qua huyện chưa có nguồn vốn đầu tư. Hiện nay huyện đề nghị tỉnh nâng cấp, mở rộng đường huyện lộ 87B, khi có vốn sẽ bố trí các hạng mục cấp thoát nước trên nhằm thực hiện đồng bộ đường huyện lộ 87B. Song song đó huyện cũng đề nghị tỉnh đầu tư hệ thống công và đê bao vùng trũng theo tuyến sông Quản lộ Phụng Hiệp từ ngã tư Búng Tàu ( xã Long Hưng) đến ngã tư Trà Cú (Phường 2, TX Ngã Năm).

Trong thời gian đợi chủ trương đầu tư đề nghị địa phương vận động người dân nạo vét các công để khơi thông dòng chảy.

**5. Cử tri xã Long Hưng đề nghị nạo vét kênh Nhà Thờ (ấp Tân Hòa C) và tuyến kinh 5 Hóa (ấp Mỹ Khánh B), hiện 02 tuyến kinh này bị lạng các ghe có tải trọng lớn vào thu mua lúa và mía không lưu thông được. Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:**

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ có phối hợp với địa phương khảo sát và báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét cho chủ trương nạo vét thời gian tới, phục vụ sản xuất.

**6. Cử tri xã Long Hưng đề nghị xem xét khắc phục 02 đoạn sạt lở tuyến kinh Xáng 1 (Nhà 2 Dững và nhà thờ Kinh Lý). Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:**

Hai đoạn sạt lở theo kiến nghị của bà con cử tri thuộc tuyến đường đal nông thôn trên bờ kênh xáng 1 (Đoạn 1: từ kênh Nông trại 1/5 đến kênh Lý; Đoạn 2: từ kênh Lý đến kênh Trệt Siều). Đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện có kế hoạch phối hợp cùng UBND xã Long Hưng, phòng Nông nghiệp và PTNT khảo sát, gia cố chống sạt lở đoạn lộ này. Thực hiện từ nguồn vốn duy tu sửa chữa công trình hàng năm do ngành và địa phương quản lý, Đảm bảo giao thông đi lại của bà con trong khu vực kênh xáng 1 và vùng lân cận. Mặt khác kiến nghị chính quyền địa phương (UBND xã Long Hưng và Ban nhân dân ấp) thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, đề xuất UBND xã xử lý các trường khai thác đất lòng kênh không có phép theo quy định để hạn chế sạt lở thời gian tới.

**7. Cử tri xã Hưng Phú đề nghị nâng cấp ống nước tuyến từ Kênh Chín Mùi đến kênh Ca Rê do đường ống nhỏ cũng như tăng công suất**

**Trạm bơm xã Hưng Phú vì hiện tại không đủ nước sử dụng mà còn truyền tải sang các xã khác; cử tri xã Thuận Hưng đề nghị kéo nước sạch vào tuyến kênh vào nhà ông Lý Von Na (Bố Liên 1) và tuyến Chông Chát (Bố Liên 2). Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:**

- Cử tri xã Hưng Phú đề nghị nâng cấp ống nước tuyến từ Kênh Chín Mùi đến kênh Ca Rê do đường ống nhỏ cũng như tăng công suất Trạm bơm xã Hưng Phú vì hiện tại không đủ nước sử dụng mà còn truyền tải sang các xã khác. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề xuất Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng nâng cấp hiện trạng các trạm cấp nước trên địa bàn toàn huyện tuy nhiên do nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế nên chưa thực hiện nâng cấp được. Nội dung này phòng sẽ tiếp tục báo cáo với Tỉnh để có khảo sát, tranh thủ nguồn vốn đầu tư để mở rộng đường ống nhằm cung cấp nước được tốt hơn cho nhân dân, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung của Tỉnh, của huyện.

- Cử tri xã Thuận Hưng đề nghị kéo nước sạch vào tuyến kênh vào nhà ông Lý Von Na (Bố Liên 1) và tuyến Chông Chát (Bố Liên 2). Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ghi nhận và có báo cáo về Trung tâm Nước sạch tỉnh để có khảo sát hiện trạng và xem xét đầu tư thời gian tới.

Trên đây là nội dung báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII.

**Nơi nhận:**

- Văn Phòng HĐND-UBND huyện;
- Đại biểu HĐND Huyện
- UBND các xã
- Lưu....BC.NN

**TRƯỞNG PHÒNG**